



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านถูกรุมทำร้ายร่างกายจากผู้ชุมนุมประท้วงทาง

การเมือง

๒. สาธารณรัฐตุรกี

- พรรครัฐบาลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด

๑. ราชอาณาจักรกัมพูชา : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านถูกรุมทำร้ายร่างกายจากผู้ชุมนุมประท้วงทางการเมือง (วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

นักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดโอกาสให้มีการสอบสวนอย่างอิสระต่อกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน ๒ คน ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงระหว่างที่มีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองบริเวณด้านหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อเรียกร้องให้นาย Kem Sokha รองประธานพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชา(Cambodian National Rescue Party-CNRP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ทำให้เป็นประเด็นที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นเสมือนการส่งสัญญาณถึงชาวกัมพูชาว่าความรุนแรงทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และทุกหนแห่ง บ้างถือเป็นความมีดমনของประชาธิปไตยแห่งกัมพูชา โดยขณะที่นาย Kong Sophea และ นาย Nhay Chamraoen สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกัวชาติกัมพูชา กำลังจะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางออกจากรัฐสภา ณ กรุงพนมเปญ มีกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีพยานบุคคลผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าประมาณ ๕๐ คน โปกศิระปิดบังหน้าตามิดชิด เข้าอุดกระชากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองออกจากรถยนต์และกระทำการทุบตีจนทรุดนอนลงบนพื้น จากนั้น กลุ่มผู้กระทำการได้ขึ้นรถบรรทุกหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจาก ฮิวแมนไรตส์วอตช์ (Human Rights Watch) ได้อ้างว่าผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถจดจำได้ว่ามีเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาปรากฏตัวในชุดบุคคลทั่วไปอยู่ท่ามกลางผู้ชุมนุมด้านหน้ารัฐสภา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็มิได้กระทำการใดๆเพื่อจะระงับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

นักสิทธิมนุษยชนต่างเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดโอกาสให้หน่วยสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติซึ่งมีสำนักงานที่กัมพูชาได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการก่อความรุนแรงดังกล่าวด้วยนอกเหนือจากหน่วยงานภายในซึ่งมีอำนาจตรวจสอบตามหน้าที่ ในขณะที่โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้กล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยยืนยันให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผยและมีได้สนับสนุนการก่อความรุนแรง

อนึ่ง ภายหลังจากเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ (ค.ศ.๒๐๑๓) พรรคกัวชาติกัมพูชาได้คว้าบัตรทางการเมืองเนื่องจากไม่พอใจที่พรรคประชาชนกัมพูชา(Cambodian People's Party -CPP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน โกงการเลือกตั้ง ต่อมาสามารถเจรจาทำสัญญายุติความขัดแย้งชั่วคราวระหว่างกันได้ โดยพรรคกัวชาติกัมพูชಾಯอมยุติการคว่ำบาตรทางการเมืองที่ดำเนินมานานนับปี และนาย Kem Sokha รองประธานพรรคกัวชาติกัมพูชาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นการแลกเปลี่ยน เหตุการณ์การทำร้ายร่างกายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นนับเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งล่าสุด ภายหลังจากที่สมาชิกพรรคกัวชาติกัมพูชาจำนวน ๑๑ คนถูกจำคุกในข้อหาก่อการจลาจลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้อีกโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีฮุน เซนได้กล่าวว่าอาจเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหากพรรคกัวชาติกัมพูชาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ.๒๐๑๘)

ที่มา : <http://www.cambodiadaily.com/news/cnrp-lawmakers-beaten> (๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.abc.net.au/news> (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.rfa.org/english/news/cambodia/agreement> (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒. สาธารณรัฐตุรกี : พรรครัฐบาลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด (วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)

จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลปรากฏว่าพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (Justice and Development Party-AKP) ภายใต้การนำของนายเรเซฟ ตอยยิบ เออร์โดกัน (Mr. Recep Tayyip Erdogan) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐตุรกีได้รับชัยชนะและสามารถมีเสียงข้างมากในสภาด้วยจำนวน ๓๑๖ ที่นั่ง (ร้อยละ ๔๙.๔) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสูญเสียการเป็นพรรคเสียงข้างมากและไม่สามารถเจรจาร่วมกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประธานาธิบดีเออร์โดกันได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการก่อการของกลุ่มกบฏพีเคเค (Kurdistan Worker's Party-PKK) ที่ตั้งฐานที่มั่นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และรัฐอิสลาม (Islamic State-IS) ที่วางระเบิดกลางกรุงอังการาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตุรกีนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่มั่นคงทางการเมือง ดังนั้นประชาชนตุรกีจึงไว้วางใจและลงคะแนนให้พรรคยุติธรรมและการพัฒนาเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติดังเดิม

อนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนี้พรรคยุติธรรมและการพัฒนาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมากเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวตุรกีหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งกับซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายที่เข้าประเทศ อีกทั้งแผนการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอำนาจประธานาธิบดี แต่พลิกผันกลับได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้นับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งในสายตาคนภายนอกอย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้สรุปว่าพรรคยุติธรรมและการพัฒนาน่าจะเหมาะสมมากที่สุดสำหรับตุรกีซึ่งเป็นประเทศอนุรักษนิยม

ที่มา : <http://www.vox.com/world/2015> (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

<http://www.bbc.com/news/world-europe> (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘